



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ อัตรา และประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศนี้

บัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วัน ขึ้นบัญชี โดยไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับบรรจุพนักงานราชการ เฉพาะกิจเท่านั้น และภายหลังมีตำแหน่งว่างลงระหว่างปีและยังไม่ครบเวลาสิ้นสุดของกรอบอัตรากำลัง ในตำแหน่งดังกล่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่เหลืออยู่ ดังกล่าว หรือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ถือว่าผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการเฉพาะกิจตามที่สอบได้

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

โดยขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๕ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่พระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนา มาในวันรายงานตัวด้วย) เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจต่อไป หากไม่มารายงานตัว ตามวันเวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการตามที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางวิสากร สุขช่วย)

ธรรมาภิบาลพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๘๕	นางสาวนฤมล ประสันทวงษ์
๒	๖๘	นายธราเทพ สร้อยทอง
๓	๐๑	นายศวิวัฒน์ พรศิริเมธานนท์
๔	๘๖	นายณพศักดิ์ ภูคำศักดิ์
๕	๐๓	นางสาวศศมน อินทรไชย
๖	๔๙	นางสาวช่อผกา สงวนศักดิ์
๗	๒๖	นางสาวเกวลิ อรรถสมุทร
๘	๐๔	นางสาวกิตติยา พงษ์วิเชียร
๙	๔๐	นางสาวภัทรมนต์ ถ้ำเจริญ
๑๐	๕๕	นางสาวธิดารัตน์ ไพจิตร
๑๑	๘๓	นางสาวกมลพรรณ ศรีปราชญ์
๑๒	๑๔	นายภูมินันท์ ภูมิ
๑๓	๒๘	นางสาววิลาสินี ภาคไพศรี
๑๔	๖๕	นายธนา ผ่องสว่าง
๑๕	๙๖	นางสาวปณิตส ไกรเกตุ